

CHỒNG 1988 VỢ 1996 CÓ HỢP NHAU KHÔNG

Tổng quan về tuổi Mậu Thìn và Bính Tý

Mậu Thìn (nam mạng): Tánh tình vui vẻ ôn hòa, thích cuộc sống yên tĩnh, nhưng nhiều lúc làm việc hơi hấp tấp nên đánh mất nhiều cơ hội tốt và thường chi tiêu tiền bạc mà không suy nghĩ tường tận. Trong tình ái, tuổi Thìn coi chừng bị làm tan mà mang lấy bất hạnh một đời công danh sự nghiệp ban đầu có nhiều trục trặc nhưng về sau được hanh thông, tạo dựng tài sản tiền bạc, nhà cao cửa rộng, trung niên giàu sang phú quý hậu vận được tiền tài, tạo tân phước cập trường thọ chi mạng

Bính Tý (nữ mạng): là người thông minh, năng động phù hợp với các ngành đòi hỏi sự ứng biến nhanh nhẹn, vận dụng trí óc nhiều hơn sức lực. Trong môi trường càng nhiều biến động càng dễ thành công to, có cơ hội vươn lên mạnh mẽ. Ở hoàn cảnh nào Quý Cô cũng cố gắng vươn lên, phấn đấu không ngừng, "thua keo này, bày keo khác". Vì vậy cuộc sống có nhiều đổi thay, duyên tình không được êm ấm nhưng tiền bạc lúc nào cũng đầy đủ. Nếu biết cư xử hợp đạo lý, có lòng thương người, biết tính toán lợi mình, lợi người, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với người thì dù có sinh lỗi số cũng gặp nhiều may mắn, sự nghiệp vững vàng, gia đình hạnh phúc. Về vấn đề tình duyên, tuổi Bính Tý có qua một giai đoạn khổ lòng hồi tuổi nhỏ. Nhưng qua giai đoạn đó, tuổi Bính Tý cũng gặp nhiều trường hợp may mắn về vấn đề này. Cuộc đời nhiều sung sướng về cá nhân và thể xác. Bao giờ cũng có thể hưởng được những ân huệ của bạn bè. Tình thương yêu bạn bè cũng như tình thương yêu gia tộc. Số tốt gặp nhiều may mắn trong cuộc đời sắp tới

Xem bói tình duyên cho chồng 1988 vợ 1996

Dựa theo lá số tử vi, Tứ trụ, Kinh dịch, Âm dương ngũ hành, cùng Can chi xung hợp để phân tích toàn diện tốt xấu của bản mệnh, can chi và bát tự của cả vợ chồng. Thông qua đây người xem sẽ thấy bức tranh toàn diện trong cuộc sống nếu chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Bính Tý thành vợ chồng, bao gồm những ưu điểm, thế mạnh và cả những khuyết điểm, cản trở. Để từ đó tìm giải pháp điều chỉnh hài hòa cân bằng hơn, mang lại cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc. Vậy theo các bạn nam Mậu Thìn có hợp với nữ Bính Tý?

Tổng quan

Tiêu chí	Tuổi chồng	Tuổi vợ
Năm sinh dương lịch	1988	1996
Mệnh	Đại lâm Mộc	Giản hạ Thủy

Cung	Chấn	Khôn
Niên mệnh năm sinh	Mộc	Thổ

Xét về mệnh

- Mệnh chồng 1988: **Dương Mộc**
- Mệnh vợ 1996: **Dương Thủy**

★ Vợ chồng bạn có ngũ hành sinh hợp cho nhau, nam Mậu Thìn mệnh Đại Lâm Mộc (cây Rừng lớn), nữ Bính Tý mệnh Giang Hạ Thủy (nước sông thường) mà Thủy sinh Mộc nên ngũ hành của chồng tương sinh cho vợ. Các phép luận đoán xưa nay về coi tuổi vợ chồng cho rằng ngũ hành bản mệnh sinh hợp là tốt.

Xét can chi

- Can chi chồng: **Mậu**
- Can chi vợ: **Bính**

★ Hai vợ chồng thiên can Mậu, Bính không xung, không hợp là trạng thái cân bằng, tự chủ.

Xét thập nhị địa chi

- Địa chi chồng 1988: **Thìn**
- Địa chi vợ 1996: **Tý**

★ Tuổi chồng Mậu Thìn lấy vợ tuổi Bính Tý nằm trong nhóm tam hợp Thân, Tý, Thìn, là dấu hiệu của cuộc sống gia đình hòa thuận, thường là sự hỗ trợ cho nhau về tính cách, có người cương thì có người nhu. Tình cảm vợ chồng thường rất nồng hậu, tương thân tương ái, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Đây là nền tảng tạo ra một gia đình hạnh phúc, dự đoán là gia đình hai bạn sẽ tràn ngập niềm vui và tiếng cười

Xét cung phi bát tự

- Cung phi chồng: **Chấn**
- Cung phi vợ: **Khôn**

★ Chồng cung Chấn Mộc vợ cung Khôn Thổ Gặp phải Hoạ hại là rất xấu. Hoạ hại Thuộc sao Lộc Tôn, xấu; không may mắn, thị phi, thất bại. Để hóa giải nên sinh con hợp tuổi.

Xét niên mệnh

- Niên mệnh chồng 1988: **Mộc**
- Niên mệnh vợ 1996: **Thổ**

☛ Chồng mệnh Mộc vợ mệnh Mộc: Thổ Mộc vợ chồng vốn không nên, tai nạn bệnh tật đến triền miên, hai cái tương khắc hợp lại mà phân tán, một đời cô đơn khóc đêm ngày.

Cao Ly đầu hình

☛ Người chồng có can là Mậu nếu lấy người vợ có chi là Tý: rất tốt, cũng như vườn xuân hoa nở. Trăm năm gắn bó mỗi tâm đồng, sanh con trai gái vẹn toàn, gia đình hưng thịnh. Vợ chồng chung sống đến già, an nhàn phú quý.

KẾT LUẬN CHUNG

Người ta thường nói: Thiên duyên tiền định. Vợ chồng là mối tương duyên vô cùng đặc biệt, là kết quả cho một tình yêu đẹp, là sự gắn kết định mệnh giữa hai con người. Vì thế quả gieo cũng chỉ là một phương pháp để tham khảo và giúp hóa giải những điều xấu. Nên dù như thế nào chỉ cần hai bạn đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn thì chuyện gì cũng có thể vượt qua. Và theo như quả gieo thì hai bạn khá hợp nhau, cùng nhau cố gắng vun đắp để được hạnh phúc nha!